

Số: /BC-UBND

Hương Sơn, ngày tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra, xử lý các cơ sở chế biến băm dăm gỗ trên địa bàn

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Văn bản số 4328/UBND-ĐD2, ngày 27/09/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra, xử lý các cơ sở băm dăm hoạt động không phép trên địa bàn; Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn đã tổ chức kiểm tra, rà soát và có báo cáo cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH MTV VBE Hà Tĩnh: Dự án Nhà máy chế biến gỗ rừng trồng VBE Hà Tĩnh tại CCN Khe Cò, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 12/11/2020. Công ty đã có đầy đủ các hồ sơ liên quan đến hoạt động sản xuất chế biến gỗ rừng trồng, sản xuất các loại viên nén gỗ với công suất 60.000 tấn/năm.

2. Cơ sở chế biến gỗ băm dăm tại xã Sơn Tây: Cơ sở chế biến gỗ băm dăm tại xã Sơn Tây của Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch vụ Hoài Luyến, nhà xưởng được xây dựng trên đất ở, đất vườn của hộ gia đình, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký nghề khai thác và chế biến gỗ keo, trầm. Qua kiểm tra, cơ sở có một số tồn tại cụ thể: Khu đất sản xuất không phù hợp mới mục đích sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận, không phù hợp quy hoạch sử dụng đất, không có hồ sơ môi trường và các hồ sơ thủ tục liên quan theo quy định; UBND huyện đã yêu cầu chủ cơ sở chấm dứt hoạt động và giao Ủy ban nhân dân xã Sơn Tây giám sát việc chấp hành.

3. Cơ sở Nhà máy chế biến gỗ của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp dịch vụ Hương Sơn: Cơ sở chế biến gỗ của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp và Dịch vụ Tây Sơn tại khối 4, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 28321000015 ngày 05/7/2012; UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 và được Sở Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng thuê đất số 75/2013/HĐTĐ-ĐKTK ngày 22/8/2013 với mục đích chế biến gỗ. Tuy nhiên, qua kiểm tra, có một số tồn tại: Giấy chứng nhận đầu tư không có hạng mục sản xuất gỗ băm dăm, không có hồ sơ môi trường được phê duyệt, các hạng mục xử lý môi trường chưa đảm bảo; UBND huyện đã yêu cầu tạm dừng hoạt động để khắc phục các tồn tại liên quan, giao UBND thị trấn Tây Sơn giám sát việc chấp hành của chủ cơ sở.

Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường nội dung như trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Cẩm Thạch